



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๙ มูลค่าข่าว ๑๓๐,๕๖๘ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ไทยควาร์องแชมป์ ครอสเวิร์ด แบรนด์เกมส์

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการแข่งขันมหกรรมเกมส์กีฬาพัฒนาสมอง ภายใต้โครงการ “BRAND’S Brain International Challenge” หรือ “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญานานาชาติ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยได้ใช้ความคิดและพัฒนาสมองขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัท เซเรบอส แพรซิฟิก จำกัด เผยว่า ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของสมอง จึงได้ร่วมจัด “BRAND’S Brain International Challenge 2013” ขึ้น ที่รวม 8 เกมส์กีฬาพัฒนาสมองไว้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ ซึ่งแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, แบรนด์ซูโดกุเกม ระดับนานาชาติ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, ไอคิวเวิร์ด อีฟเกมส์, เอเอ็มทีเกม, คำคมเกม, โกลด์ฟิงเกอร์, โฟวส์ตาร์ และ พิคแอนด์แพรไวโดยในปีนี้ได้จัดชิงใหญ่สมศักดิ์ศรีกว่าทุกปี มีนักกีฬาจาก 23 ประเทศทั่วโลก กว่า 8,000 คน เข้าร่วมประชันพลังสมอง และได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

การแข่งขันในปีนี้มีไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขันในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์” ซึ่งแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งด้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อแชมป์โลกคนล่าสุด ไนเจล ริชาร์ดส์ ชาวนิวซีแลนด์ สามารถคว้าแชมป์ครอสเวิร์ดในปีที่ 2 ชนะคู่แข่งชาวไทย โทมัส ปิญาสกอนเล็ค ไปอย่างเฉียดฉิว คว้าถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ พร้อมเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านซูโดกุ โทคะ โมริโนชิ ชาวญี่ปุ่น แชมป์ซูโดกุครั้งประวัติศาสตร์ปี 2013 สามารถเอาชนะแชมป์โลกคนปัจจุบัน คว้าแชมป์ด้วยพระราชทานควีนส์คัพ พร้อมเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแชมป์ระดับโรงเรียนในปีนี้ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จนทรปฐม คว้าแชมป์ด้วยคะแนนรวมโรงเรียนระดับประถม ด้านโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนฐานปัญญา คว้าแชมป์รุ่นมัธยมต้นและมัธยมปลายตามลำดับ สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ [www.thai-crossword.com](http://www.thai-crossword.com)

ไนเจล ริชาร์ดส์ ชาวนิวซีแลนด์ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ รุ่นโอเพ่นนานาชาติ กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นแชมป์ครอสเวิร์ดในการแข่งขันใหญ่ประจำปี รายการนี้เป็นปีที่ 2 และเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลด้วยพระราชทานคิงส์คัพ สำหรับการแข่งขันในปีรู้สึกสนุกและตื่นเต้นมาก เพราะผู้แข่งขันแต่ละคนมีการพัฒนาฝีมือและความเก่งกาจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตนเองก็พยายามฝึกฝนฝีมือเช่นกัน และอยากเชิญชวนให้เยาวชนไทยหันมาเล่นเกมส์พัฒนาสมองและปัญญา เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ควบคู่ไปกับการสนุกสนาน

โทมัส -ปิญาสกอนเล็ค รองแชมป์ครอสเวิร์ด-รุ่นโอเพ่น



▲ ดุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ และ ลักขณา ลีละยุทธโยธิน แสดงความยินดีกับ ไนเจล ริชาร์ดส์ แชมป์โลกคนล่าสุด



▲ ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, รองแชมป์โลกคนไทย โทมัส ปิญาสกอนเล็ค และ อำนวย พลอยสงงาม

นานาชาติ ชาวไทยเผยว่า เกมครอสเวิร์ดเป็นเกมที่ดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้ว เรายังได้ในเรื่องของความคิดวางแผน และคิดให้เป็นเหตุเป็นผลได้ดียิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ เรายังได้ออกมาเจอโลกกว้าง ในสนามแข่งขันยังมีผู้คนอีกมากมายที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรา ได้ทำความรู้จักกับนักแข่งประเทศต่างๆ ช่วยเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้นให้กับตัวเราเองด้วย

ในการแข่งขันปีนี้อยู่มีอีกหนึ่งหน่อคนเก่ง ด.ญ.เปี่ยมรัก เดชะไทยเจริญ วัย 8 ขวบ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เอเอ็มทีรุ่นอนุบาล-ป.2 ครอบด้วยพระทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตคามาลู เล้าถึงการลงแข่งขันในครั้งนี้นำ “หนูมาแข่งตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ไม่ได้รางวัล เลยพยายามฝึกซ้อมเรื่อยๆ กับคุณแม่ คุณแม่จะสอนเทคนิคต่างๆ ให้หนู หนูว่าการเล่นเอเอ็มทีทำให้ได้สมาธิ ก่อนลงแข่งขันในช่วงแรกๆ ก็ตื่นเต้นแค่แต่พอได้ผ่านเข้ารอบ ความตื่นเต้นก็น้อยลง ที่สำคัญปีนี้หนูได้รับรางวัลชนะเลิศก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมาก หนูสัญญาว่าจะพยายามฝึกซ้อมต่อไปเรื่อยๆ เพื่อแข่งขันทำทายความสามารถต่อไปค่ะ”

“BRAND’S Brain International Challenge” เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่จัดต่อเนื่องมาจนได้รับการยอมรับว่าเป็นการแข่งขันเกมส์กีฬาเชิงวิชาการ และได้กลายเป็นกิจกรรมหลักประจำปีที่มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดในโลก ซึ่งรายการนี้ยังนับเป็น 1 ใน 3 รายการใหญ่ของโลก ถัดจากงานชิงแชมป์โลกและงานชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและงานชิงแชมป์อเมริกา



---